



THÁNH THỂ, NHIỆM TÍCH CỦA CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống (Ga 6:51)

Trong cuốn Hành Trang Lên Đường (chương 9 Nhiệm Tích Thánh Thể), chúng tôi xác tín **Thánh Thể, nhiệm tích của Chân Lý và Tình Yêu. Đó là Chân Lý tuyệt đối buộc phải thâm tín. Đó là chứng tá của một tình yêu trọn vẹn tuyệt vời, tình yêu tận hiến và hiệp nhất. (1)**

I- THÁNH THỂ, MÀU NHIỆM CỦA ĐỨC TIN

1- SỰ THẬT được gọi là CHÂN LÝ, thì không thể phủ nhận. Đó là định đề không thể chứng minh. (2). Đức Maria khi nghe sứ thần hiện đến chúc mừng: “Bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. **Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su**”. Đang bối rối băn khoăn, vì đã khấn nguyện không biết đến việc vợ chồng, thì nghe sứ thần trấn an: “**Thánh Thần sẽ ngự xuống** và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ **rợp bóng để hài nhi sắp sinh ra là Đấng Thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa**. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mẹ nhận biết ngay chương-trình cứu-độ mạc-khải của Thiên-Chúa đã khởi sự, Mẹ vui lòng tham- dự trực-tiếp vào mầu-nhiệm Nhập-Thể, chấp nhận cộng-tác làm Hy-Tể Thánh-Giá dâng lên Thiên-Chúa và bằng niềm tin sống động, tuyệt-đối, Mẹ khiêm-cung, hân-hoan cất tiếng:

“Này tôi là nữ Chúa Trời,
Xin vâng thánh ý theo lời truyền tin”
(Luc. 1: 26-38)

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi đó là *đức tin thánh-thể* : “Theo một nghĩa nào đó, *Đức Maria đã ứng-dụng đức tin thánh-thể của mình trước khi bí-tích Thánh-Thể được thiết-lập*, vì Mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh-khiết của Mẹ để Ngôi Lời Thiên-Chúa nhập-thể” (Ecclesia de Eucharistia, *Giáo-Hội từ Thánh-Thể*, số 55). *Từ lúc này, cung lòng Mẹ đã thực sự trở nên “Nhà Chầu” cho Thiên-Chúa đến ngự, “Nhà Chầu” đầu tiên trước khi có bí-tích Thánh-Thể được thiết-lập trong lịch-sử loài người*. Cung lòng Mẹ giờ đây là “đền vàng”, là “tháp ngà báu”, là “toà Đấng Khôn Ngoan”, là “Hòm Bia Thiên-Chúa”. Mẹ nhận rõ Thánh-Thể là máu thịt của Mẹ và Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu. (3)

2- Niềm Tin của Mẹ giải tỏ tình thương của Thiên Chúa Ba ngôi: *Đấng Tối Cao, Chúa Thánh Thần, và Chúa Giêsu Ngôi Lời*. Rõ là một *đức tin mầu nhiệm*.

Từ ấy, Mẹ đã theo suốt hành trình của Con Mẹ cho tới chân Núi Sọ và sau này khi Con Mẹ phục sinh, trong Thánh Thần Chúa hiện xuống tràn đầy, Mẹ cùng các tông đồ cầu nguyện và thành lập Giáo Hội khai sinh. Trọng tâm của hành trình đức tin ấy là trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu lập phép bí tích Thánh Thể. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Luc. 22: 19-20). Vì vậy, Bí tích Thánh Thể được diễn lại hằng ngày trong thánh lễ, mà vị chủ tế là chiếu ảnh của Chúa Kitô (Alter Christus), từ lúc ngài bước

lên bàn thờ (“Introibo ad altare Dei”), cho đến khi kết thúc thánh lễ (“Ite Missa Est”), hình ảnh của Chúa Kitô, linh mục tiên khởi, bước vào hành trình khổ nạn cho đến khi trút tàn hơi trên Thánh giá, Người nói lời cuối cùng:

“Hoàn thành việc của Cha trao
Xin Cha chớ chấp kẻ nào hại con”

II- THÁNH THỂ, MÀU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU

1- Chúa tỏ cho ta biết Người yêu thương ta vô cùng, **một tình yêu cao vời khôn sánh, yêu cho đến chết vì yêu, yêu để dạy bảo ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương ta**, Người nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. **Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.** (Ga 15, 13).

2- Chúa còn tỏ cho ta biết Người yêu thương ta mãi mãi không ngừng, **một tình yêu hiệp nhất** Trước khi bước vào hành trình khổ nạn, Người nói với các tông đồ: “**Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.** Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. **Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.** (Ga 14: 16-18). “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16, 16)

Đức cô Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gọi đây là **Bí Tích Tình Yêu (Sacramentum Caritas)**. Ngài lấy danh hiệu ấy làm nhan đề của tông thư ngài công bố năm 2013. Thánh Thể là **hồng ân Chúa ban cho ta**, ngay phần dẫn nhập, ngài viết: “Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách đặc biệt **chân lý tình yêu**, đó chính là bản chất của Thiên Chúa. Chân lý này được đặt nền tảng trên Phúc Âm, liên hệ đến từng cá nhân và toàn thể nhân loại. **Hội Thánh tìm được trong Bí tích Thánh Thể trọng tâm sự sống cần thiết cho mình, luôn cố gắng loan báo cho mọi người Thiên Chúa là Tình yêu**, dù người ta có nghe hay không (x. 2Tm 4,2). **Chính vì Đức Kitô đã trở thành lương thực chân lý cho chúng ta, nên Hội Thánh hướng đến mọi người và mời gọi họ tự do đón nhận ân huệ của Thiên Chúa**”. (Tông Huấn, Phần dẫn nhập: số 2)

3- LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa,
Con xin được kết hợp cùng Chúa trong phép Thánh thể
Con xin mặc lấy Hồn Ngài,
Để con thánh-hoá cuộc đời từ nay.
Con xin mặc lấy Minh Ngài,
Để con lướt thắng cuộc đời chông gai.
Con xin được uống Máu Ngài,
Uống say Tình Chúa cao vời, mênh-mông.
Xin cho nước cạnh nương long,

Đề con tẩy rửa sạch trong tâm hồn.
Ngài thêm sức mạnh cho con,
Như Ngài gánh chịu bao cơn khổ-hình.
Vì Ngài nhân-hậu chí tình,
Xin Ngài đoái nhận lời kinh con cầu:
Con xin nương ẩn bên lâu,
Trong năm dấu thánh thắm sâu của Ngài.
Bất kỳ mọi lúc mọi nơi,
Con không rời tách khỏi Ngài một giây. (4)

Lạy Chúa
Mỗi khi con kết hợp cùng Ngài
Con chiêm ngắm Chúa ẩn trong bánh mầu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao sâu
Thương con Chúa đến ngự vào lòng con
Con được nuôi dưỡng linh hồn
Đề con sống mãi vẹn tròn ý Cha.
Nhìn Ngài hiện tỏ mình ra
Cho con thấy nỗi xót xa của Ngài
Hạ mình rời bỏ thiên ngại
Xin mang lấy xác loài người trần gian
Cam chịu xỉ vả roi đòn
Máu trên Thánh giá ngập tràn nỗi đau (5)

Chú thích & đọc thêm

- (1) **Nhiệm-Tích Thánh-Thể** => <http://www.congiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12425>
- (2) **Chúa là Sự Thật** => <http://www.congiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=117&page=11>
- (3) **Chiêm-Ngưỡng Thánh-Thể Qua Mẹ Maria, Người Tỳ-Nữ Hy-Tế Của Thiên-Chúa** => <http://www.congiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=11041>
- (4) **Tâm-Sự Với Chúa** => <https://youtu.be/EUwpXt5J4W8>
- (5) **Chiêm Ngắm Thánh Thể** => <https://youtu.be/flmCi55QR6o>

Ben. Đỗ Quang Vinh